

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## KCE – ให้ความลาพอสมควร

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลิจิวหัว...** เอาที่ตลาด หรือ SET Index ก่อนเลย ที่บอกว่าให้ความลาพอสมควร

มันสมควรแก่อะไร สมควรที่จะต้องขึ้น หรือ สมควรที่จะต้องลง... อย่างวันวาน ก็ขึ้นมาจ่อๆ แนวต้าน 1350 หรือ พื้นที่ 1350-1360 นั้น เมื่อไหร่จะผ่านไปได้เสียที กล่าวไว้บ่อยว่า ถ้ายังไม่ผ่าน ก็ยังใช้เวลาในการจะขึ้นจริง จะมีตามมาได้... ขึ้นมาทดสอบ แล้วก็แกว่งๆ อ่อนแออีกเหมือนเดิม ดังนั้น ที่บอกว่าให้ความลาพอสมควรแล้วนั้น วันนี้ ควรจะต้องตีผ่านให้ได้แล้วนะ หรือ อย่างช้า ก็ดันๆ สัปดาห์หน้า ต้องผ่านให้ได้ ไม่เช่นนั้น การที่ให้ความ หรือ จับตามดูมาพอสมควรแล้วนั้น อาจจะเป็นว่า จะไม่ไหวหรือเปล่า ขึ้นมาเพื่อจะเอาลงจริงๆ แบบว่า ยื้อๆ ขายของระบายของออกไป แล้วค่อยปล่อยให้ลงๆ ไร่นองนั้นหรือเปล่า... งานนี้ เหลือเวลาไม่มากหรอกครับ น่าจะวันนี้ หรือ ต้นสัปดาห์หน้าอย่างทีกล่าว ได้เห็นหน้าเห็นหลังกันล่ะ แต่หนักๆ ใจอยู่น้อยหนึ่งคือ ในเรื่องขาขึ้นเนี่ย ถ้าจะขึ้นจริงๆ ขึ้นยาวๆ ต้องยืน 1350 ให้ตลอดรอดฝั่ง แล้ว ยังต้องหวังว่า แนวโน้มจะต้องมี หรือ จะต้องแสดงให้เห็นพลังว่าจะผ่าน 1450 ไปให้ได้ในระยะต่อไปด้วยนะ ไม่เช่นนั้น ก็ยังไม่เรียกว่าขึ้นยาว อาจจะต้องขึ้น เพื่อจะยังจะลงๆ คลื่น c ทบที่ 2 ต่ออีกก็เป็นได้ แล้วที่บอกว่าหนักก็คือคลื่นนี้แหละ มันลงจนใจหายได้เลยเชียวนะแหละ เพราะอาการหมดใจ ถอดใจ ตกใจ บวกกับแรงดึงดูดของโลก มันจะอ่อนตัวจนอ่อนใจกันเลยทีเดียว... ส่วนเรื่องของ KCE ที่กล่าวว่า ให้ความลาพอสมควร ต้องบอกว่า คนละมุมมอง ก็รอดูนานแล้ว แต่ไม่เห็นการลงมาต่ำกว่า 25.0 ซักที นี่แปลว่า จะเอาจริงใช้ไหม

**ดูตามเกม...** แกว่งผันผวนไม่ใช่เล่นเลยเหมือนกันในระยะหลังนี้ หรือ หลีกเลี่ยงที่ผ่านระดับ

25.0 ขึ้นมาได้แล้วนั้น เหมือนจะมีอาการ เขย่าๆ หรือ ทวบแบบแรงๆ ในบางวัน ก็มีเลย แต่ไม่หลุด 25 นี่สิ

**แนวรับ** : ... 30.0-28.5 ยังน่าเก็บ หรือ จะสู้ได้ถึง 25.0

**เป้าหมาย** : ... 35.0-37.0 เป็นแค่เป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น

Price Chart...(KCE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น KCE...** หากมองกันยาวๆ จริงๆ แล้ว จะไม่ต้องหารูปแบบ หรือ เครื่องมือเครื่องมืออะไรที่มันยุ่ง หรือซับซ้อนมากเกินไปนัก เอาแค่ว่าเห็นตามภาพนั้นๆ ก็พอจะกล่าวได้แล้วกระมังว่า แนวโน้มน่าจะเปลี่ยนใหม่ จากการเห็นรูปแบบ Double Bottoms ใหญ่ๆ แล้ผ่าน Trend Line ของกรอบแนวโน้มขาลงใหญ่ๆ มาได้อีกด้วย แบบนี้ ก็น่าจะเรียกว่าขอดีที่ไม่กล้า กั้นก็ได้นะ เพราะการแกว่งๆ ทวบๆ ดิงๆ ลากๆ ใครเข้าผิดจังหวะ เพราะหวังจะเล่นจบในวัน ก็อาจจะโดน บางวันที่ขึ้นแรงๆ แล้ว มีทวบลงมานั้น ก็อาจจะเป็นการไล่แซกที่ไม่ได้รับเชิญ หรือ ไล่ผี ไล่ก๊วย อะไรทำนองนั้นแหละ... ดังนั้น งานนี้ ค ต้องตามกันยาวๆ จะมองข้ามขั้น ดู 45.0-46.0 ก็ดี